

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,089,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,635,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,635,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,539,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 993,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 546,240บาท)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 430,060 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน ลูกจ้างประจำและมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างจกสิ่งปฏิภูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วัสดุต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

คำวัสดุ	รวม	264,060 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ไม้บรรทัด แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ฟิวส์ เทปพันไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า รีซีสเตอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	84,060 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันเบรก ยางรถยนต์ น็อตและสกรู เฟลล่า สายไมล์ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ สายยาง น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ต่าง) สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน 20,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น มีเตอร์น้ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน 40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 60,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงกรองน้ำประปาและระบบประปาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน 50,000 บาท
งบลงทุน เป็นเงิน 23,700 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม 23,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก (มอก.) เป็นเงิน 23,700บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ ะละ 7,900บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1)มีหูล้นชัก 2)คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน 23,700 บาท